

Phòng Sự Ngày Đi Bộ cho Quyền Tỵ Nạn

Cuộc đi bộ do LAVAS phối hợp tổ chức với các đoàn thể trẻ đã diễn ra rầm rộ tại Miles Square Park, Fountain Valley, Nam California, hôm thứ Bảy, ngày 19/11/94 vừa qua. Hàng ngàn đồng bào đã hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường để đấu tranh cho 45,000 đồng bào tỵ nạn của



Ban Tổ Chức

chúng ta còn kẹt lại tại các trại tập trung vùng Đông Nam Á.

Cũng như trong những cuộc Đi Bộ hàng năm, tiên phong dẫn đầu cho cuộc Đi Bộ là những hội đoàn trẻ. Chỉ điểm sơ những tấm bảng tên, người ta có thể thấy có sự hiện diện của các Trung Tâm Việt Ngữ, Hội Hướng Đạo Việt Nam, Gia Đình Phật Tử, Giới Trẻ Công Giáo, Hội Chuyên Gia, Project Ngọc, và sinh viên các trường như

UCLA, UCI, Cal State Long Beach, Cal State Fullerton, Cal State Northridge, Cal State Los Angeles, Cal Poly Pomona, Cerritos College, Orange Coast College, và Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam miền Nam Cali.



Tại bàn ghi danh

So với những năm qua, năm nay vượt hẳn mọi năm về số người tham dự và số tiền quỹ gây được. Con số phỏng chừng là có từ 4 đến 5 ngàn đồng bào tham gia, và số tiền sơ kết một tuần sau đó lên tới 160,000 USD. Con số này chắc chắn lên cao nữa chờ khi LAVAS công bố tổng kết.



Từ 4 đến 5 ngàn đồng bào tích cực tham gia ngày Đi Bộ cho Quyền Tỵ Nạn

Lý do cho sự tham gia đông đảo của đồng bào như vậy là vì Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đã quyết định chấm dứt chương trình tỵ nạn vào cuối năm 95 sắp tới, giải tán các trại tỵ nạn bằng cách hồi hương tất cả những đồng



Con tàu cho người vượt biển



Đoàn người lên đường



Quốc Tế những trường hợp người tỵ nạn bị thanh lọc bất công.

Đồng thời điếm với cuộc Đi Bộ tại Fountain Valley, Nam Cali, các cộng đồng VN ở San Jose, Bắc Cali, và ở Houston, Texas, cũng đã tổ chức những cuộc đi bộ tuần hành cũng nhằm cùng mục đích tương tự. Kết quả tổng kết của các cuộc Đi Bộ sẽ được văn phòng LAVAS công bố sau.

***** Phóng Viên Non Sông**

bào tỵ nạn bị rút thanh lọc. Đồng bào chúng ta ở hải ngoại linh cảm rằng: đây là cơ hội chót cho chúng ta cứu lấy những đồng bào không may còn kẹt lại trong trại, nên đã xuống đường đấu tranh cho quyền tỵ nạn với một khí thế sôi nổi chưa từng thấy, để cho dư luận, báo chí, truyền thông Hoa Kỳ biết về thảm trạng của Thuyền Nhân Việt Nam.

Số tiền gây được trong cuộc Đi Bộ sẽ cho phép chương trình LAVAS gửi luật sư đến các trại tỵ nạn để thành lập hồ sơ để khiếu nại và kháng cáo theo thủ tục công pháp



